

Số: *04* /BC-UBND

Tuy Phước, ngày 16 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO

Tổng kết phong trào thi đua năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014

Năm 2013 toàn Đảng, toàn quân và toàn dân huyện Tuy Phước ra sức thực hiện phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và Kế hoạch 5 năm 2011 – 2015, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ huyện; cùng với cả nước thi đua thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh những thuận lợi, chúng ta cũng đối mặt với không ít khó khăn thách thức đó là: Tình hình thời tiết không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp như hạn hán, lũ lụt, sâu bệnh, dịch bệnh xảy ra đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nhân dân. Song với tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, nhân dân và cán bộ, chiến sỹ huyện nhà đã nỗ lực phấn đấu vươn lên, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục đưa phong trào thi đua ngày càng đi lên, kết quả cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA, CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Ngay từ đầu năm 2013, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 15/02/2011 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết nhân điển hình tiên tiến, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 13/CT-CTUBND ngày 4/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua Xây dựng nông thôn mới; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 27/02/2013 của UBND tỉnh về việc phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013); Chỉ thị số 01/CT-CTUBND, ngày 16/01/2013 của UBND huyện về việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, Quyết định số 219/QĐ-CTUBND của Chủ tịch UBND huyện về việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Huyện Tuy Phước chung sức xây dựng nông thôn mới” và phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và kế hoạch 5 năm 2011-2015 theo Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở chỉ đạo của huyện, các cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Thi đua – Khen thưởng, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh; nhất là đã hướng vào thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, ngành, địa phương trong năm 2013.

2. Công tác tổ chức hoạt động của Hội đồng TĐKT huyện

Tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng từ huyện đến cơ sở. Hội đồng Thi đua-Khen thưởng huyện được kiện toàn, các thành viên của Hội đồng TĐKT đã phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ được phân công; tham gia việc chỉ đạo và tham mưu UBND huyện chỉ đạo tổ chức công tác thi đua, khen thưởng, hàng năm Hội đồng đã họp xét khen thưởng và thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua theo đúng Quy chế do Ủy ban nhân dân huyện ban hành.

Nhìn chung, công tác tổ chức phong trào thi đua khen thưởng ở huyện và cấp cơ sở tiếp tục được đổi mới cả nội dung và hình thức, hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương đi vào nề nếp; có tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả hoạt động, rút kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ thi đua và đăng ký thi đua năm sau; bình chọn suy tôn các tập thể và cá nhân đề nghị UBND huyện, tỉnh và Trung ương khen thưởng.

II. KẾT QUẢ PHONG TRÀO THI ĐUA, CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG NĂM 2013

1. Kết quả phong trào thi đua yêu nước

Hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2013 và kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã tổ chức phát động và đăng ký giao ước thi đua; cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực. Các ngành, các địa phương, các đoàn thể đã đẩy lên nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, đóng góp tích cực trên các lĩnh vực KT – XH của địa phương, kết quả đã đem lại cụ thể như sau:

Phong trào thi đua ngành nông, lâm, thủy sản tiếp tục được phát động, trong đó tiêu biểu có các phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, “Đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”, đã phối hợp triển khai thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ cho nông dân về vốn, hướng dẫn chuyển giao công nghệ sản xuất. Trong năm giá trị nông lâm, thủy sản tăng 4,8% (KH 4,8%), trong đó: Nông nghiệp 497.974,3 triệu đồng, tăng 3,31%; lâm nghiệp 28.468,1 triệu đồng, tăng 38,67% ; thủy sản 87.742,3 triệu đồng, tăng 4,63% so cùng kỳ.

Trong phong trào thi đua xây dựng cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa đạt hiệu quả cao, năng suất bình quân vụ Đông xuân đạt 76,8 tạ/ha, tăng 9,3 tạ/ha, vụ Hè thu đạt 72,45 tạ/ha, tăng 7,75 tạ/ha. Điển hình trong phong trào xây dựng cánh đồng mẫu lớn có nhiều hộ sản xuất lúa đạt hiệu quả cao như hộ ông Dương Văn Tự ở thôn Huỳnh Mai xã Phước Nghĩa; ông Trịnh Ngũ Long ở thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn; ông Lê Triều Lý Thi ở xã Phước Thắng.

Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới cũng được phát động và tổ chức thực hiện tốt, UBND huyện đã phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xã nông thôn mới cho 11/11 xã. Qua đánh giá đến nay, nhóm các xã đạt chuẩn từ 14 đến 18 tiêu chí có 04 xã: Phước Nghĩa, Phước Hưng, Phước An, Phước Lộc, nhóm các xã đạt 9 đến 13 tiêu chí có 05 xã: Phước Hòa, Phước Hiệp, Phước Quang, Phước Sơn, Phước Thành; nhóm các xã đạt chuẩn từ 5 đến 8 tiêu chí có 02 xã: Phước Thuận và Phước Thắng. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới đã được các cấp, các ngành, các địa phương hưởng ứng, triển khai; đây là phong trào đã thu hút cả hệ thống chính trị tham gia. Đến nay, các xã, thị trấn đã tổ chức phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, nhất là các xã điểm của huyện, nhiều nơi đã tổ chức vận động nông dân tham gia đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn như các công trình thủy lợi, giao thông, đắp đê chống xói lở, ngăn mặn...

Phong trào thi đua trên lĩnh vực tài chính, tín dụng tiếp tục được duy trì có hiệu quả, góp phần thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát của Chính phủ, phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cho vay hộ nghèo, học sinh sinh viên nghèo... Tăng cường các biện pháp thu ngân sách theo quy định, nhờ đó thu ngân sách trên địa bàn huyện 156.245 triệu đồng đạt 142,13 % KH tỉnh giao, đạt 111,32% KH huyện giao.

Phong trào thi đua trên lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng ước đạt 1.219.380 triệu đồng, đạt 99,06% KH, tăng 13,4% so cùng kỳ, triển khai Cụm công nghiệp Phước An mở rộng, tiếp tục kêu gọi doanh nghiệp, nhà đầu tư vào đầu tư sản xuất kinh doanh.

Phong trào thi đua trên lĩnh vực sản xuất thương mại, dịch vụ: Giá trị sản xuất thương mại và dịch vụ ước đạt 745.761 triệu đồng, đạt 100,49% KH, tăng 13,01% so cùng kỳ. Hoạt động dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách của 02 HTX vận tải cơ giới doanh thu ước đạt 17.630 triệu đồng.

Phong trào thi đua trên lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo dự án VLAP đến nay cơ bản hoàn thành và giao giấy chứng nhận cho nhân dân được 74.849 giấy/106.108 giấy. Triển khai thực hiện Đề án thu gom rác thải của huyện, đã có 6.690 hộ gia đình, các tổ chức, đơn vị đăng ký.

Phong trào thi đua do Hội LHPN phát động với mô hình câu lạc bộ “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Phụ nữ tích cực học tập, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” là một trong những phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ và đem lại hiệu quả thiết thực; Phòng Lao động TB&XH, Hội Chữ thập đỏ huyện làm tốt công tác từ thiện đã xét và trợ cấp các gia đình thuộc hộ nghèo gặp khó khăn cho 35 hộ với số tiền là 582 triệu đồng, hỗ trợ tiền điện cho 2.929 hộ nghèo với số tiền là 1.050,180 triệu đồng và tặng 1.116 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền là 140,350 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ huyện đã tổ chức mô hình “Câu lạc bộ nhân đạo”, phong trào “Xây dựng nhà tình nghĩa”, đóng góp quỹ người nghèo... làm tốt công tác Thương binh, liệt sĩ ngày 27/7 hàng năm.

Phong trào thi đua trên lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo được nâng cao và duy trì thường xuyên. Đối với ngành giáo dục - đào tạo, thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung gắn liền với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”. Thực hiện thi đua “Dạy tốt, học tốt”, phong trào thi đua “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, chất lượng giáo dục được đánh giá thực chất hơn, trình độ giáo viên và trình độ quản lý ở các trường được nâng cao, các phong trào mũi nhọn trong dạy và học kết quả cao hơn so với năm trước, đã thực hiện chuyển đổi 12 trường Mầm non, mẫu giáo bán công sang trường công lập theo Đề án của UBND tỉnh. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,5%; thi tốt nghiệp THPT 99,6%, tiêu biểu là trường THPT số 1 thị trấn Tuy Phước, trường THCS số 1 Phước Sơn, thầy giáo Huỳnh Văn Hải – trường THCS Phước Hiệp, thầy giáo Trần Thiện Tài - Phó Hiệu trưởng trường THCS Phước Sơn.

Phong trào thi đua trong ngành Y tế, dân số KHHGD có nhiều cố gắng; triển khai tốt công tác dự phòng, không để xảy ra dịch bệnh lớn, nâng cao chất lượng khám điều trị bệnh, tổ chức tốt các hoạt động tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, phòng chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, bệnh tay, chân, miệng ở trẻ em ... tiếp tục củng cố mạng lưới Y tế cơ sở. Đã tổ chức nhiều hoạt động thi đua nhằm thực hiện tốt 12 điều y đức do Bộ Y tế ban hành, phong trào thi đua sống và làm việc theo gương cố Bộ Trưởng Phạm Ngọc Thạch, phong trào học tập noi gương Anh hùng liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm.

Phong trào thi đua trong ngành văn hóa, thông tin, thể thao và truyền thanh ngày càng phát triển, chất lượng hoạt động được nâng lên. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng thôn văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa” được triển khai trên diện rộng. Nổi bật trong phong trào này là thôn văn hóa đạt thành tích xuất sắc như: thôn Luật Lễ, thị trấn Diêu Trì. Đặc biệt các đợt phát động thi đua kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm, ngày Chủ tịch Hồ chí Minh ra Lời kêu gọi “Thi đua Ái quốc” trên các phương tiện thông tin đại chúng đã góp phần động viên cổ vũ mọi người lao động, học tập, kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã góp phần làm cho phong trào thi đua đầy sức sống và ngày càng thiết thực hơn.

Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với việc tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, phong trào “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “Xây dựng hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ công an cách mạng trong lòng nhân dân”, “Xây dựng đạo đức lối sống trong cán bộ chiến sĩ công an” tiếp tục nhân rộng. Xây dựng “Khu dân cư không có tội phạm” và “Đòng Tộc họ không có tội phạm”, trong phong trào này tiêu biểu như Đòng Tộc họ Võ, ở xã Phước Thành; Đòng Tộc họ Đặng, ở xã Phước Nghĩa; Giáo họ Nho Lâm ở xã Phước Hưng, Đòng tộc họ Lê Công, ở xã Phước Thắng. Đặc biệt trong phong trào bảo vệ an ninh trật tự, tiêu biểu trong phong trào này như: Công an huyện Tuy Phước; cá nhân có Đ/c Nguyễn

Bá Toàn, Phó trưởng Công an huyện, Đ/c Đặng Lê Quang Thuần, cán bộ Công an huyện; tiêu biểu trong phong trào phòng chống tội phạm nổi bật có anh Nguyễn Thiên Dương và anh Nguyễn Anh Tín, ở thôn Ngọc Thạnh 1, xã Phước An; anh Nguyễn Văn Nghiêm ở thôn Biểu Chánh, xã Phước Hưng đã phát hiện và tố giác tội phạm có lệnh truy nã.

Trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, tiếp tục tập trung tuyên truyền pháp luật về giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông trong cán bộ và nhân dân, tuy tình hình giao thông trong năm qua diễn biến phức tạp, nhưng đã có chuyển biến tích cực, đạt yêu cầu 3 giảm: Giảm số người chết, số người bị thương và số vụ tai nạn giao thông trong năm.

Phong trào thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang được đẩy mạnh: xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội theo hướng “Cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Tăng cường chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện được nâng lên, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác tuyên truyền quân NVQS đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao.

Trên lĩnh vực xây dựng chính quyền đã tập trung củng cố, kiện toàn sắp xếp bộ máy các phòng, ban của huyện và các xã, thị trấn theo hướng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ. Tiếp tục thực hiện cơ chế “một cửa”, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, thực hiện áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2008 tại các phòng, ban của huyện và xây dựng kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2015.

Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý, kiểm tra công tác xây dựng và ban hành văn bản hành chính ngày được chú trọng hơn, đã phối hợp với các cơ quan tổ chức triển khai và tổ chức lấy ý kiến nhân dân về góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Công tác xây dựng chính đồn Đảng, chính quyền, các đoàn thể luôn được quan tâm đúng mức, chất lượng, hiệu quả điều hành của chính quyền được nâng cao. Mặt trận và các Hội đoàn thể tiếp tục được củng cố, kiện toàn về tổ chức, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, hình thức tập hợp quần chúng có nhiều chuyển biến tích cực; Mặt trận Tổ quốc các cấp và các Hội đoàn thể tích cực tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

2. Kết quả khen thưởng năm 2013

a) UBND tỉnh và Trung ương khen thưởng

- Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng III cho 02 tập thể.
- Tặng Bằng khen Thủ tướng cho 03 tập thể.
- Tặng Bằng khen Thủ tướng cho 02 cá nhân.
- Tặng Danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh cho 03 cá nhân.
- Tặng Cờ Thi đua xuất sắc UBND tỉnh cho 03 tập thể.
- Tặng Danh hiệu TTLĐXS cho 16 tập thể.

- Tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 16 cá nhân.

b) UBND huyện khen thưởng

- Tặng Danh hiệu TTLĐTT cho 60 tập thể.

- Tặng Danh hiệu CSTĐCS cho 192 cá nhân.

- Tặng Giấy khen cho 93 tập thể và 331 cá nhân.

*** Khen thưởng đột xuất:**

- Tặng Giấy khen cho 14 tập thể và 29 cá nhân.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2013, công tác thi đua khen thưởng đã có sự chuyển biến tốt về mặt nhận thức trong cán bộ, công chức và nhân dân về tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; nhất là cán bộ chủ chốt ở các cơ quan, địa phương, đơn vị, nhờ vậy đã có sự quan tâm hơn đối với việc tổ chức chỉ đạo công tác thi đua đi vào chiều sâu. Công tác thi đua, khen thưởng đã thực hiện đúng quy định, quy trình và dần đi vào nề nếp; phong trào thi đua đã được các cấp, các ngành tổ chức tốt, phát động ngày càng sâu rộng, toàn diện trên các lĩnh vực, được tổ chức, đăng ký, hướng dẫn, kiểm tra, có nội dung phấn đấu thiết thực. Nhờ đó đã có bước chuyển biến tích cực, tạo được động lực thúc đẩy hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Nhiều nơi tổ chức tốt phong trào thi đua, phát hiện những điển hình tiên tiến tiêu biểu, đề nghị khen thưởng kịp thời góp phần động viên thúc đẩy phong trào thi đua ở huyện nhà.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào thi đua, công tác khen thưởng của huyện còn một số hạn chế là:

Công tác tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua ở một số nơi vẫn còn hình thức, hành chính hóa, chậm đổi mới. Cấp ủy đảng, chính quyền một số đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác thi đua; ít chú ý việc chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua.

Đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp, các ngành nhất là ở cơ sở còn kiêm nhiệm, chưa có kinh nghiệm, bồi dưỡng nghiệp vụ, năng lực trong công tác tham mưu tổ chức phong trào thi đua và thẩm định hồ sơ khen thưởng còn nhiều hạn chế.

IV. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2014

Để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo và nhất là thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt các nội dung như sau:

1. Tiếp tục triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định; Quyết định số 219/QĐ-CTUBND của Chủ tịch UBND huyện về việc ban

hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Huyện Tuy Phước chung sức xây dựng nông thôn mới” và kế hoạch 5 năm 2011-2015 theo chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện tốt các giải pháp của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành, đơn vị, địa phương năm 2014 và kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 đã đề ra.

2. Triển khai đồng bộ các phong trào thi đua thường xuyên và chuyên đề, tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Huyện Tuy Phước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 – 2015.

3. Tập trung mọi nỗ lực khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2013, tiếp tục phát huy mạnh mẽ nội lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, tranh thủ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phấn đấu duy trì sự tăng trưởng hợp lý của nền kinh tế huyện trên các lĩnh vực, khai thác các giải pháp nâng cao đời sống cho nhân dân gắn với giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; khắc phục những hạn chế yếu kém, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của các cấp chính quyền; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội .

4. Đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể, tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy nhà nước; chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, tăng cường công tác tuyên truyền động viên kịp thời những nhân tố mới, gương người tốt việc tốt; nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến thúc đẩy phong trào thi đua phát triển. Tổ chức phối hợp tốt giữa chính quyền, Mặt trận và các hội đoàn thể trong công tác vận động, tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

5. Tổ chức các biện pháp nhằm chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất. Tổ chức tổng kết khen thưởng năm 2014 đảm bảo đúng quy định về điều kiện tiêu chuẩn, thành tích thật sự tiêu biểu, có tác dụng động viên nêu gương.

6. Củng cố, kiện toàn Hội đồng Thi đua, khen thưởng và bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền; chỉ đạo, tổ chức tốt công tác thi đua, khen thưởng. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, rút kinh nghiệm và chỉ đạo phong trào thi đua có hiệu quả.

Nhân ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua yêu nước, nhìn lại kết quả phong trào thi đua những năm qua và kinh nghiệm rút ra từ thực tế phong trào, chúng ta càng thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, “Công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua”, chúng ta nguyện mãi mãi làm theo tư tưởng về thi đua yêu nước của Người, tiếp tục đẩy mạnh hơn

nữa phong trào thi đua yêu nước góp phần thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2014 đã đề ra./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ (b/c);
- Trường Cụm thi đua (b/c);
- CT các PCT UBND huyện;
- Mặt trận và các đoàn thể huyện;
- Các phòng, ban huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.



Nguyễn Đình Huệ